

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 24 ก.ย. 67

สื่อสิ่งพิมพ์

- กรมป่าไม้ยืนยัน “พยัคฆ์ไพร” มิงบเพียงพอ (ไทยรัฐ 24 ก.ย. 67 หน้า 7)
- คอลัมน์โทรโข่งขยายข่าว แข่งขันวิ่ง Maesot กรมป่าไม้ จัดการแข่งขันวิ่ง Maesot Nature Run 2024 (ไทยรัฐ 25 ก.ย. 67 หน้า 6)
- เปิด 5 เหตุผลที่เราต้องลุกขึ้นมาปฏิบัติการฟ้องยกเลิกแผนแม่บทแร่เพื่อแก้โลกเดือด (ไทยโพสต์ 24 ก.ย. 67 หน้า 4)
- ภาพข่าวเรียงคนมาเป็นข่าว ปลุกล้า กรมป่าไม้ร่วมเอกชนจัดกิจกรรมปลูกป่า “GrabFaGood” (มติชน 24 ก.ย. 67 หน้า 6)

สื่อออนไลน์

- ได้มีที่ทำกินแล้ว ทส. มอบที่ทำกินชาวประจวบฯ 3,000 ไร่ (เอ็มคอต 23 ก.ย. 67)
www.mcot.net/view/3uMSlh4p
- TCMC รับมอบรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ (สำนักข่าวเดอะไทยเพลส 23 ก.ย. 67)
www.thethaipress.com/2024/126384
- พกษา โสลดิ่ง รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากกรมป่าไม้ (เดอะลีดเดอร์เอเชีย 24 ก.ย. 67)
<https://theleaderasia.com/?p=47356>
- อาลัย วิชัย แหลมวิไล อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ (สยามนิวส์ 24 ก.ย. 67) www.siamnews.com/view-118997.html

กรมป่าไม้ยืนยัน "พยัคฆ์ไพร" มีงบเพียงพอ

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้เปิดเผยกรณีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม สมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์เรื่องงบประมาณในการดำเนินงานในการป้องกันรักษาป่าของชุดพยัคฆ์ไพร มีไม่พอเพียงและเจ้าหน้าที่ต้องออกเงินทำงานเองและเรียกร้องให้อธิบดีกรมป่าไม้จัดงบดูแลว่า ตนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับนายชาญชัย กิจศักดิ์ภาพ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ถึงประเด็นดังกล่าวโดยทางหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพรได้รายงานถึงงบประมาณในการใช้บริหารจัดการเรื่องการป้องกันรักษาป่าว่า ในขณะที่ชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรมีงบประมาณเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณ ที่สำคัญไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ต้องมีการนำเงินส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า ตนได้กำชับหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร ให้ดูแลเรื่องงบประมาณ

ในการใช้เพื่อปฏิบัติหน้าที่และให้ตรวจสอบไป ยังลูกน้องที่ปฏิบัติงานว่า มีส่วนไหนที่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันรักษาป่า ให้จัดทำแผนงานให้ชัดเจนจึงจะสามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพียงพอต่อการดำเนินงาน โดยหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพรยืนยันว่าถึงแม้สถานการณ์ปัจจุบัน ชุดพยัคฆ์ไพรจะมีภารกิจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากแต่ไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลงแต่อย่างใด โดยขณะนี้ชุดพยัคฆ์ไพรยังออกปฏิบัติการปกป้องผืนป่ารวมทั้งได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม โดยเฉพาะการเร่งดำเนินคดีกับ

กลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลที่บุกรุกยึดถือ ครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การทำไม้ที่มิชอบด้วยกฎหมายและการสกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบค้าไม้ข้ามชาติรวมถึงแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน พร้อมปรับยุทธวิธีดูแลป้องกันรักษาป่าโดยนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยตรวจสอบพื้นที่ป่าควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนตลอดจนบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด.



● **แข่งขันวิ่ง Maesotฯ:** กรมป่าไม้ โดยสำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่สอด จ.ตาก จัดการแข่งขันวิ่ง Maesot Nature Run 2024 มาร่วมวิ่งสัมผัสสมนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา ให้ลมหนาวและสายหมอกมาโอบกอดรอบตัวเรา มีทั้งระยะ 5KM | 10KM | 21KM วิ่งถนนบนเส้นทางธรรมชาติ ทั้งถนนลาดยาง และถนนดินอัดเรียบแน่น ในวันที่ 10 พ.ย.2567 เวลา 08.30-09.30 น. ที่สวนพฤกษศาสตร์ผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่แห่งนี้ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและให้เพื่อนนักวิ่งได้มาสัมผัสด้วยสายตาตนเองว่าการฟื้นฟูป่าเพียงแค่ว่า 6 ปี ตามแนวทางพระราชดำริ สามารถกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้เพียงใด รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบเป็นกองทุนสำหรับเจ้าหน้าที่กว่า 100 ชีวิต ที่ดูแลพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Maesot Nature Run 2024 ปิดรับสมัครวันที่ 10 ต.ค.นี้ สมัครได้ที่ <https://www.regis.run/race/mnr2024/> หากพบปัญหาในการสมัครติดต่อที่ Line ID : @regisrun วันรับเสื้อและเบอร์วิ่งวันที่ 9 พ.ย.2567 เวลา 11.00-19.00 น. รับที่งานเท่านั้น ไม่มีการจัดส่งทางไปรษณีย์.

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 24 กันยายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16998

Col.Inch: 16.17 Ad Value: 26,680.50

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ปลุกป่า

หน้า: 6(ซ้าย)

PRValue (x3): 80,041.50

คลิป: สีสี่

เรียงคน มาเป็นข่าว



ปลุกป่า - วรรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แก๊บริบ ประเทศไทย ร่วมกับ EcoMatcher และ Conserve Natural Forests นำทีมจัดกิจกรรมปลุกป่า "GrabForGood" ในพื้นที่เขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ เพื่อเฉลิมฉลองวันปลอดมลพิษโลก โดยมี ไอริส ขาง, บาส ฟรานเซน, เมธินี อนวัชกุล เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ และชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อเร็วๆ นี้



21 ก.ย. 2567 170 views

21 ก.ย.67 - เฉลิมชัย ลงพื้นที่จังหวัดประจวบฯ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับสะแก เนื้อที่กว่า 3,000 ไร่



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี มอบหนังสืออนุญาต

ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับสะแก เนื้อที่ 3,038-2-84 ไร่ ให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดประจวบฯ โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบหนังสืออนุญาตฯ



ดร.เฉลิมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่และที่ทำกินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินอย่างถูกต้องภายใต้ข้อกำหนด และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ของชาติในพื้นที่ที่ตนเองได้อาศัยทำกิน สำหรับในวันนี้จะได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เป็นการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐในลักษณะแปลงรวม ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นผู้รับมอบจำนวน 1 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทับสะแก เนื้อที่ 3,038-2-84 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเมื่อได้รับการดำเนินการแล้วจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์ สามารถอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จำนวนประมาณ 354 ราย นอกจากนี้ยังได้มีการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 โดยอนุมัติโครงการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 17,560 ไร่ เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวสามารถรับการพัฒนาสาธารณูปโภค

พื้นฐาน และได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้ราษฎรได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



พร้อมทั้งได้มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 ท้องที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 7,404 ไร่ ให้แก่ราษฎร จำนวน 1,210 ราย ในท้องที่อำเภอ 8 อำเภอ ได้แก่
อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด อำเภอกุยบุรี อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับ
สะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย



“ฝากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้ช่วยกันป้องกันรักษาป่าที่เหลืออยู่ อย่าให้มีการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มเติม ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้อยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืนอยู่ดีกินดีสืบไป”



TCMC รับมอบรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการ กรมป่าไม้

โดย กานต์ เนนสมิต - 23 กันยายน 2567



กรมป่าไม้จัดงานใหญ่ ครบรอบ 128 ปี วันสถาปนากรมป่าไม้ พร้อมจัด พิธีมอบรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ในสาขาส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชน โดยมี คุณบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณศิขริน แสงฉายเพียงเพ็ญ ผู้จัดการสำนักงานผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ณ อาคารเทียมมคมกฤต กรมป่าไม้ เมื่อเร็วนี้ๆ



THE LEADER ASIA

Lead Asia Lead World

พุกกา โฮลดิ้ง รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากกรมป่าไม้



พุกกา โฮลดิ้ง รับโล่รางวัล ประจำปี 2567 ในพิธีวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 128 ปี จากกรมป่าไม้ ในฐานะองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือราชการด้านการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ผ่านโครงการ “ร่วมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ” ที่ฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรคสังคม “อยู่ดี มีสุข” ภายใต้แนวคิด ESG (Environment, Social, Governance) นำโดยนายอุเทน โลหิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พุกกา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยพุกกาได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานจิตอาสากว่า 600 คน ในการปลูกต้นไม้กว่า 100,000 ต้น พร้อมบำรุง และอนุรักษ์ป่า บนพื้นที่ 370 ไร่ ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่งจะดูแลและติดตามผลตลอดระยะเวลา 10 ปี เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยโครงการนี้นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวคิด ESG ของพุกกา โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่เน้น 'Impact for Good ใช้ใจ ทำดี เพื่อผลลัพธ์ที่ดี' ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% ภายในปี 2573 และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 พร้อมทั้งยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืน



อาลัย วิชัย แหลมวิไล อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ เสียชีวิตแล้ว

📅 24 ก.ย. 2567 เวลา 08:47 น.

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 12 ชั่วโมง ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอแสดงความอาลัยต่อการสูญเสีย นายวิชัย แหลมวิไล อดีตอธิบดีกรมป่าไม้

ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ครุฑนิค วนศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความว่า ชาววนศาสตร์ 43 ขอร่วมแสดงความรู้สึก อาลัย วิชัย แหลมวิไล วน.31 ที่สร้างคุณูปการด้านป่าไม้ไว้มากมาย ซึ่งลาจากโลกไปก่อนวัยอันควร ที่ประเทศนิวซีแลนด์ เนื่องจากล้มป่วยด้วยโรค มะเร็งปอดที่อาการกำเริบขึ้น ต่อเนื่องจากการติดเชื้อโควิดจนกระทั่งถึงแก่กรรม



พร้อมระบุอีกว่า จากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือวนศาสตร์ 72 ปี และจากอินเทอร์เน็ต รวมทั้งโทรถามรุ่นพี่และรุ่นน้องบางคนที่เคยใกล้ชิดกับ นายวิชัย แหลมวิไล ต่างให้ข้อมูลไปในทางเดียวกันเกี่ยวกับผลงานทางด้านป่าไม้ที่ผ่านมาที่น่าชื่นชมยิ่ง โดยมีความก้าวหน้าในชีวิตราชการที่โดดเด่นเป็นอย่างมากของวิชาชีพวนศาสตร์ ที่ยากหาใครเปรียบเทียบได้คนหนึ่ง เพราะเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงในหลายตำแหน่ง จนได้รับตำแหน่งศิษย์เก่าดีเด่นจากทั้งสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ประเทศไทย และ UPLB:University of the Philippines Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์

เรียบเรียง สยามนิวิส